
Foreldrafélag Naustaskóla, fundur 22. maí 2012  

Mættir: Erla Rán, Vaka, Áshildur, Berglind, Ásdís og Sigríður  

Skipulag næsta veturs 
Rætt um skipulag næsta vetrar og þá serstaklega um nýju teymin. Almenn ánægja með þau.  
 
Fjármál 
Foreldrafélagið á 238þkr. Formaður ætlar að senda út póst á foreldra og biðja fólk sem hefur ekki nú 
þegar greitt að gera það.  
 
Leiksvæði  
Fulltrúar telja að skólalóðin sé ekki nægilega stór eða nægilega mikið í boði fyrir krakkana. Einnig 
vanti rampa fyrir hjólabretti.  Foreldrafélagið ætlar að hefja umræður við skólastjóra um hvort 
foreldrafélagið geti komið að aukningu á leiktækjum á skólalóðina. Foreldrafélagið ætlar að ath. hvort 
möguleiki sé á því að setja upp þrautabraut í anda Skólahreysti á skólalóð Naustaskóla. Eins vantar 
fleiri leiksvæði í hverfið. Formaður ætlar með þá ábendingu til hverfisnefndar.  
 
Önnur  mál 
Önnur mál rædd.  


